

Đến ĐH Duy Tân... Học Xây dựng và Kiến trúc

Các thành phố ở Việt Nam ngày càng đẹp lên với sự xuất hiện của nhiều tòa nhà hiện đại, các cao ốc chọc trời hay những công trình dù mới nhưng vẫn mang đậm bản sắc truyền thống, văn hóa dân tộc...

Thực tế đó càng khẳng định tầm quan trọng của yêu cầu nguồn lao động chất lượng cao trong lĩnh vực Xây dựng và Kiến trúc. Các trường ĐH, CĐ đào tạo khối ngành này vì thế trở thành mấu chốt trong lời giải cho yêu cầu trên. Với nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo Kiến trúc và Xây dựng, ĐH Duy Tân đang nỗ lực tiếp tục cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ, góp sức kiến tạo nên những đô thị mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Việt Nam.



ĐH Duy Tân ký kết hợp tác, đưa giảng viên ra nước ngoài tập huấn, và tổ chức nhiều hội thảo, cuộc thi cho khối ngành Xây dựng - Kiến trúc

Ngay từ những ngày đầu mới mở ra, khối ngành Xây dựng và Kiến trúc của ĐH Duy Tân đã thu hút đông đảo sinh viên theo học. Hiện nay, các ngành nghề như Xây dựng Cầu đường, Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp, Công nghệ Quản lý Xây dựng và các ngành Kiến trúc Nội thất, Kiến trúc Công trình, Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia của ĐH Duy Tân vẫn luôn là lựa chọn số 1 của những “sĩ tử” ở miền Trung và các đô thị lớn từ hai đầu đất nước có đam mê và năng khiếu cho lĩnh vực kiến trúc, hội họa, xây dựng, làm game hay hoạt hình.

Với quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo Kiến trúc và Xây dựng tại miền Trung, ĐH Duy Tân đã tạo bước chuyển về chất trong thiết kế chương trình và nội dung đào tạo khi hợp tác với ĐH Bang California ở Fullerton và Cal Poly, San Luis Obispo (CSU - CalState) để triển khai các chương trình tiên tiến đầu tiên ngành Kiến trúc và Xây dựng tại miền Trung Việt Nam từ năm học 2010 - 2011. ĐH Bang California ở Fullerton là trường lớn nhất hệ thống ĐH Bang California trong khi Cal Poly, San Luis Obispo là 1 trong 5 trường xếp hàng đầu Mỹ về đào tạo ngành Kiến trúc. Cũng trong năm 2011, ĐH Duy Tân đã chính thức triển khai chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ ngành Xây dựng sau khi hội đủ mọi điều kiện cần và đủ trong quản lý và đào tạo.

Để triển khai và chuyên chở những chương trình chất lượng cao như vậy, ĐH Duy Tân đặc biệt chú trọng việc xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó có các Tiến sĩ và Thạc sĩ tốt nghiệp từ các nước có nền giáo dục phát triển như Đức, Pháp, Nga, Singapore, Canada... Các giảng viên giảng dạy Kiến trúc và Xây dựng tại Duy Tân trong các năm trở lại đây đã có các công bố quốc tế, trong đó có nhiều bài báo được đăng tải trên các tạp chí thuộc danh mục ISI. Bên cạnh đó, ĐH Duy Tân luôn thúc đẩy việc hợp tác với các doanh nghiệp để đưa sinh viên đi thực tập, có cơ hội có việc làm ngay khi ra trường. Trong môi trường học tập tại trường, Duy Tân tổ chức nhiều sân chơi, cuộc thi lớn nhỏ để sinh viên thỏa sức sáng tạo cũng như học hỏi kinh nghiệm thiết kế và xây dựng. Tiêu biểu trong số đó, cuộc thi “Xây cầu Ô thước” và gần đây nhất là cuộc thi “Xây tượng cát trên bãi biển Đà Nẵng 2016” do ĐH Duy Tân khởi xướng và tổ chức đã thành công ngoài mong đợi khi mở ra một sân chơi mới cho đông đảo các bạn học sinh và sinh viên trên địa bàn TP.Đà Nẵng.



Sinh viên Duy Tân với các giải thưởng lớn về Kiến trúc - Xây dựng

Với nền tảng kiến thức và kỹ năng được thụ hưởng từ Duy Tân, nhiều cá nhân xuất sắc đã được đào tạo thành nghề, tiêu biểu trong năm 2010, sinh viên Đặng Xuân Nam, khoa Kiến trúc đã xuất sắc vượt qua 100 đồ án của sinh viên trong cả nước, giành giải Nhất duy nhất cuộc thi Loa Thành - cuộc thi danh giá dành cho sinh viên khối ngành Xây dựng và Kiến trúc ở Việt Nam. Trong từng năm sau, sinh viên Kiến trúc và Xây dựng của ĐH Duy Tân tiếp tục đoạt nhiều giải Nhì, Ba và Khuyến khích Loa Thành. Sinh viên Duy Tân cũng ghi dấu ấn tại các kỳ Festival Kiến Trúc. Năm 2014, Duy Tân trở thành một trong những đại diện hàng đầu tại Festival Kiến trúc Toàn quốc với bộ sưu tập danh giá gồm 14 giải thưởng, trong đó có 3 giải Nhất, 1 giải Nhì, 6 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Năm 2016, tiếp tục phát huy tài năng của mình, đoàn sinh viên ĐH Duy Tân tham dự đã giành 14 giải, trong đó có 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 1 giải May mắn, trở thành trường có nhiều giải thưởng nhất trong số các trường có đào tạo ngành Kiến trúc ở khu vực Huế và Đà Nẵng tham dự Festival lần này.

Trên “đấu trường” quốc tế, đội tuyển IDEERS DTU đã đoạt giải Nhất, cúp vô địch IDEERS châu Á - Thái Bình Dương 2014 tại Cuộc thi “Thiết kế mô hình Nhà chống động đất” được tổ chức tại Đài Loan, vượt qua nhiều đội từ

các trường lớn của châu Á như ĐH Quốc gia Seoul, ĐH Quốc gia Singapore, ĐH Quốc gia Đài Loan, ĐH Kỹ thuật Hong Kong... ĐH Duy Tân cũng đã đoạt vị trí thứ Ba IDEERS trong các năm 2013 và 2015.

Cùng với “gia tài” là các giải thưởng lớn, nhiều sinh viên từ Duy Tân đang nắm giữ những vị trí then chốt trong các công ty có tiếng trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng như: CSCEC International Construction & Engineer tại Malaysia, Công ty RFR VietNam, Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam, Tập đoàn Coteccon, Công ty RFR Việt Nam, Tập đoàn Hòa Bình... Đây là minh chứng cho những bước đi đúng đắn trong việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Kiến trúc và Xây dựng của nhà trường cùng những nỗ lực bền bỉ của thầy và trò khoa Kiến trúc và khoa Xây dựng trên hành trình đào tạo ra những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng tài năng cho tương lai đất nước.

Nguyễn Hà